



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๖๗๓

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(Handwritten signature)

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 โทรสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ คู่มือสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานครได้ที่ www.prbangkok.com, www.bangkok.go.th, [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok), [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 25/2564 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวผู้บริหาร

- ☞ กทม.ห่วงใยเด็กเล็ก-เด็กวัยเรียน มุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยอย่างทั่วถึง
- ☞ 50 เขตกทม. งดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์
- ☞ เชิญเลือกซื้อสินค้า Bangkok Brand เป็นของขวัญวันพิเศษ
- ☞ สำรวจพื้นที่บ้านพิชิตใจ เตรียมพัฒนาเป็นต้นแบบโครงการ โลก หนอง นา โมเดล
- ☞ ย้ำเจ้าของสถานประกอบการ โรงงานกำชับให้แรงงานใช้แอปฯ “หมอชนะ”

ข่าวสำนักงานเขต

- ☞ พระนคร นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่
- ☞ ประเวศ ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากขุง
- ☞ ลาดกระบัง แจกจ่ายถุงยางอนามัย
- ☞ หนองแขม จัดเก็บภาชนะน้ำมัน เดือน ธ.ค. 63
- ☞ สัมพันธวงศ์ และประเวศ ณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ☞ ลาดกระบัง เปิดจองคิวงานทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน BMAQ
- ☞ ประเวศ ตรวจตลาดเพื่อสุขลักษณะของผู้บริโภค

ข่าวรับสมัครงาน

- ☞ กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความร่วมมือของประชาชน ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือ แอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทางไปที่ต่างพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

กทม.ห่วงใยเด็กเล็ก-เด็กวัยเรียน มุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) สูงเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน จึงมีนโยบายให้ขอรับการสนับสนุนพัฒนาจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำมาติดตั้งกับแผ่นกรองอากาศ HEPA ที่กรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนไว้แล้ว โดยมอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคมและสำนักการศึกษา จัดสรรพัฒนาและแผ่นกรองอากาศ เพื่อจัดทำพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) อาทิ ห้องเรียนชั้นเด็กเล็ก ห้องสมุด หรือห้องประชุม ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 292 ศูนย์ ในพื้นที่ 45 เขต (ยกเว้น 5 เขตที่ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ได้แก่ บางบอน บางรัก สัมพันธวงศ์ พระนคร และบางกอกใหญ่) และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน

สำหรับสำนักพัฒนาสังคมได้จัดทำแผ่นกรองอากาศ HEPA สำหรับติดตั้งในเครื่องปรับอากาศและพัดลมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนทั้งสิ้น 973 ห้อง แบ่งเป็นห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 281 ห้อง และห้องเรียนธรรมดา 692 ห้อง โดยได้จัดสรรแผ่นกรองอากาศ และแผ่นกรองอากาศสำรองเพิ่มเติม จำนวนรวมทั้งสิ้น 12,104 แผ่น แบ่งเป็นแผ่นกรองอากาศสำหรับห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 1,124 แผ่น (เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง ใช้แผ่นกรองอากาศ 2 แผ่น) และห้องที่มีพัดลม 10,980 แผ่น นอกจากนี้ สำนักการศึกษาได้จัดสรรพัดลม จำนวน 5,600 ตัว พร้อมแผ่นกรองอากาศ HEPA ให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปติดตั้งในห้องเรียนชั้นเด็กเล็ก อนุบาล 1-2, ประถมศึกษา 1-2 และห้อง Safe Zone ส่วนกลางของทุกโรงเรียน อีกทั้งได้จัดส่งแผ่นกรองอากาศสำรองเพิ่มเติม เฉลี่ยประมาณ 10 แผ่นต่อห้องเรียน เพื่อใช้สำหรับเปลี่ยนกับแผ่นกรองอากาศของเดิมที่ถูกใช้งานมานานแล้ว

ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ยังมีความประสงค์ขอรับพัดลมเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปหรือหน่วยงานผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนบริจาคพัดลม โดยสามารถติดต่อเพื่อบริจาคได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กและเด็กวัยเรียนทุกคน

(มูทิตา...สปส. รายงาน)

50 เขตกทม. งดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 ก.พ. ของทุกปี ตรงกับวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ ถือเป็นวันที่คู่รักนิยมจดทะเบียนกันอย่างคับคั่ง แต่เนื่องจากปีนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยังไม่มีความมั่นใจว่าจะลดลง อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนเป็นจำนวนมาก กรุงเทพมหานคร จึงของดการจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ ในส่วนของ กทม. ทั้ง 50 สำนักงานเขต

อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังสามารถใช้บริการจดทะเบียนสมรสหรืองานทะเบียนอื่นๆ ได้ในวันและเวลาราชการ ซึ่งฝ่ายทะเบียนแต่ละสำนักงานเขต จะกำหนดจำนวนผู้ให้บริการให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มาใช้บริการ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้ระบบจองคิวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน BMAQ โดยเลือกวันเวลาและสถานที่ให้บริการล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการรับบริการ รวมทั้งประหยัดเวลาในการเดินทาง และช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 อีกด้วย

(ชลลดา...สปส. รายงาน)

เชิญเลือกซื้อสินค้า Bangkok Brand เป็นของขวัญวันพิเศษ

นายชจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เป็นการสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ โกลเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันตรุษจีน และวันวาเลนไทน์ ที่จะมอบของขวัญที่มีคุณภาพเพื่อแสดงความรัก ความห่วงใยให้กับคนที่เรารัก ชุดของขวัญผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่กรุงเทพมหานคร เลือกคัดสรรมาให้ประชาชน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-247-9492 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม หรือดูข้อมูลสินค้าและสั่งซื้อได้ที่ <http://gg.gg/o0pxs>

(ชลลดา...สปส. รายงาน)

สำรวจพื้นที่บ้านพิชิตใจ เตรียมพัฒนาเป็นต้นแบบโครงการ โคก หนอง นา โมเดล

(5 ก.พ. 64) เวลา 09.00 น. นายชาติรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจบริเวณสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) เขตประเวศ เพื่อเตรียมดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานมัย สำนักงานเขตประเวศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่บริเวณสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพิชิตใจ เขตประเวศ พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานมัย มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 28 ไร่ ได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 10 ไร่ สำหรับจัดทำเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อให้ผู้ที่เข้ามารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านยาเสพติด ได้ศึกษาเรียนรู้หรือฝึกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักสวนครัว การทำฟาร์มดักขี้มด การทำร้านกาแฟ เพื่อจะได้ออกไปประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ไม่กลับมาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร จึงมีแนวคิดในการนำโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งบริเวณสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพิชิตใจ ประเวศ สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมในการปรับปรุงพัฒนาจัดทำโครงการ โคก หนอง นา โมเดล โดยทำเป็นโคกสำหรับทำการเกษตรหรือปลูกผักสวนครัว อีกทั้งยังมีหนองน้ำตามธรรมชาติ โดยจะขุดลอกไว้สำหรับเลี้ยงปลา และเป็นแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับทำนาปลูกข้าว สำหรับโครงการดังกล่าวจะเป็นความร่วมมือกันโดยหลายภาคส่วน อาทิ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานทหาร จิตอาสา ในการปรับปรุงพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบ ให้ผู้ที่เข้ามารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านยาเสพติด รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไปในอนาคต

----- (จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

ย้ำเจ้าของสถานประกอบการ โรงงานกำชับให้แรงงานใช้แอลกอฮอล์ “หมอลงขัน”

(5 ก.พ. 64) ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ซึ่งมีพล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานว่า การค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) ของโรงงานในพื้นที่ 6 เขต ได้แก่ ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม บางบอน จอมทอง และบางขุนเทียน ปัจจุบัน (4 ก.พ. 64) ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 113 แห่ง แรงงานที่ผ่านการตรวจฯ รวม 13,042 คน พบผู้ติดเชื้อรวม 54 ราย ซึ่งขอขอบคุณเจ้าของโรงงาน ที่ให้ความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจหาผู้ติดเชื้อเป็นอย่างดี และขอให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่าได้วิตกกังวลเนื่องจาก กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แยกตัวผู้ติดเชื้อนำไปรับการรักษาเรียบร้อยแล้ว และขอให้ประชาชนทุกคนดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหรือน้ำสบู่ หลีกเลี่ยงการร่วมอยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่นแออัด นอกจากนี้ขอให้สถานประกอบการ รวมทั้งเจ้าของสถานที่ที่มีการใช้สอยร่วมกัน หมั่นทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้สอยร่วมกัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิดประตู

ทั้งนี้ ศบค.กทม.ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานเขตที่ดูแลพื้นที่เสี่ยง อาทิ เขตบางขุนเทียน บางบอน ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม และจอมทอง แจ้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงาน และเจ้าของสถานประกอบการในพื้นที่ กำชับให้แรงงานดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอลงขัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบสวนโรค รวมทั้งให้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานหากมีการจัดทำโรงอาหารภายในโรงงานให้เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง และควรหันหน้าไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตลอดจนให้สำนักงานเขตทุกเขตกำชับผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตที่เป็นพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสำนักงานเขต แจ้งเตือนประชาชนถึงความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อาทิ การจัดงานเลี้ยงในพื้นที่ส่วนตัวอาจมีการดื่มกินร่วมกัน หรือรวมกลุ่มในสถานที่เดียวกันเป็นจำนวนมากหรือเป็นเวลานาน หรือการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นต้น โดยขอความร่วมมือประชาชนให้ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามที่ราชการกำหนด และงดเว้นการรวมกลุ่มรับประทานอาหารในสำนักงานหรือสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อโควิด-19

----- (ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

พระนครนัดตั้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดกิจกรรม“เก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้”เป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อป้องกันมิให้มีขยะตกค้าง ลดปัญหาการทิ้งขยะลงคูคลองและที่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มีโอกาสนำขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ รวมถึงขยะอันตราย ออกมาทิ้งอย่างถูกวิธี โดยในเดือน ก.พ. 64 ดังนี้ วันที่ 13 ก.พ. 64 ณ ชุมชนวัดนรนาถ และท่าเรือเทเวศร์ วันที่ 20 ก.พ. 64 ชุมชนวัดอินทรีวิหาร และวันที่ 27 ก.พ. 64 ชุมชนวัดใหม่อมตรส สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2224 3157

(ปชส...เขตพระนคร รายงาน)

ประเวศป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง

นายวราเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมและควบคุม โรคไข้เลือดออก โรคชุกฉุนกุนยา โรคไข้ซิกา โดยสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัดยุง ในวันที่ 9 ก.พ. 64 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอาคารสงเคราะห์ประเวศ และมัสยิดยามีอัลฮิบาดะห์ จึงขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่าเพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ผิพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

ลาดกระบังแจ้งลงบัญชีทหารกองเกิน

นายธนสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ประกาศให้ บรรดาชายที่มีสัญชาติไทย เกิด พ.ศ. 2547 ซึ่งมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ ใน พ.ศ. 2564 และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 64 ในวันและเวลาราชการ โดยนำหลักฐานประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา และทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา ผู้ที่ไม่สามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองต้องให้ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะและพอเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานสถิติ โทร. 02 326-9011

(ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

หนองแขมจัดเก็บภาษีน้ำมัน เดือน ธ.ค. 63

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า สถานประกอบการค้าปลีก (ปั้มน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ) ในพื้นที่รวม 16 ปั้มน้ำมัน จำนวนทั้งสิ้น 4,435,135.36 ลิตร มีผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน และก๊าซปิโตรเลียมในอัตราลิตรละห้าสตางค์ ยอดชำระภาษีน้ำมันประจำเดือน ธ.ค. 63 จำนวน 222,226.72 บาท จึงขอให้ผู้ประกอบการสถานการค้าปลีก (ปั้มน้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาติ) มาชำระภาษีน้ำมันของยอดการจำหน่ายเดือน ม.ค. 63 ภายในวันที่ 15 ก.พ. 64 ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตหนองแขม หากสถานประกอบการรายใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กำหนด ต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ 1.50 ต่อเดือนของยอดภาษีน้ำมันที่ต้องชำระทั้งหมด สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรายได้ โทร. 0 2421 1988

(ปชส...เขตหนองแขม รายงาน)

สัมพันธวงศ์และประเวศรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

เขตสัมพันธวงศ์ เวลา 09.00-17.00 น. วันที่ 10 ก.พ. 64 ณ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร และวัดพิตรพิมุขารวิหาร วันที่ 17 ก.พ. 64 วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร และวันที่ 24 ก.พ. 64 วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

เขตประเวศ วันที่ 9 ก.พ. 64 ณ วัดทุ่งเศรษฐี ถ.อ่อนนุช ซ.70 ถึงสุขเหว่าบึงหนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 แยก 14 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.สุภาพงษ์ ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านตำตลบ ถึงหน้าร้านเบอเกอริมูนาคาเฟ่ ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.16 ถ.คูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่ ซ.36-42 และถนนคูขนานมอเทอร์เวย์ บริเวณหน้ามัสยิดอัลฮาวี (บ้านม้า) สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

(ปชส...เขต รายงาน)

ลาดกระบังเปิดจองคิวงานทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน BMAQ

นายธนสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตฯ เปิดให้บริการงานทะเบียนทุกประเภท ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ) เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มาใช้บริการ สามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน BMAQ หากผู้รับบริการเต็มจำนวนแล้ว จะมีการนัดหมายการให้บริการล่วงหน้า สำหรับวันเสาร์ ให้บริการรับแจ้งการเกิด-การตายเท่านั้น วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการรับแจ้งการตายเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2326 9009

----- (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

ประเวศตรวจตลาดเพื่อสุขลักษณะของผู้บริโภค

นายวราเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จะดำเนินการตรวจแนะนำด้านกายภาพลักษณะของตลาด โดยการตรวจคุณภาพอาหารทางเคมีด้วยชุดทดสอบ Test Kit และตรวจด้านจุลชีววิทยาด้วยชุดตรวจ SI-2 พร้อมเผ้าระวังให้คำแนะนำด้านสุขลักษณะในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารที่สะอาด ในวันที่ 9 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ตลาดหมู่บ้านฉัตรนคร ตลาดยิ่งสมบูรณ์ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2328 7153 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

ข่าวรับสมัครงาน**กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา**

นางสาววรรณช วยคำข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตป้อมปราบฯ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2281 6117 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkok.go.th/pomprapsatttruphai หัวข้อ ข่าวสาร “ประกาศรับสมัครงาน”

เขตคลองเตย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองเตย จำนวนทั้งสิ้น 21 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 18 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถสูบล้างปฏิรูป) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองเตย ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2249 9705 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.bangkok.go.th/khlongtoei> หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน”

เขตประเวศ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในด้านการส่งเสริมงานสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่เขตประเวศ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขตประเวศ จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้างภายในเดือน มี.ค. ถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ชั้น 5 สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2328 7153 ต่อ 6367-8 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.bangkok.go.th/prowet> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

----- (มทิตา สปส. / อภิณห์พร นศ.ฝึกงาน รายงาน)